

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับกรณีการจัดประชุมกรรมการ/ผู้ถือหุ้นซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. แนวทางการจัดประชุมเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ตอบ (1) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถระบุข้อความชักชวนให้ผู้ลงทุนมอบฉันทะในหนังสือนัดประชุมให้ชัดเจน สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว อาจใช้วิธีการอื่นเพื่อสื่อสารเรื่องดังกล่าว เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจดทะเบียนจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยควรเป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางในการสอบถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่น ๆ บริษัทจดทะเบียนควรกำหนดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นนำส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้

(2) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น/กรรมการ บริษัทจดทะเบียนควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่อาจมีการประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

2. การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตอบ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาใช้ระบบควบคุมการประชุมที่เชื่อถือได้ตามแนวทางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย

3. การเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นกรณีกำหนด record date แล้ว

ตอบ บริษัทจดทะเบียนสามารถเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยให้คณะกรรมการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นใหม่โดยบริษัทจดทะเบียนอาจใช้ record date เดิมก็ได้ หากวันประชุมผู้ถือหุ้นใหม่กับ record date เดิม อยู่ในช่วงไม่เกิน 2 เดือน และการประชุมคณะกรรมการจัดขึ้นก่อน record date เดิมด้วย อย่างไรก็ตาม หากเลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นออกไปเกิน 2 เดือน จาก record date เดิม บริษัทจดทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 89/26 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ รวมถึงจะต้องจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนด record date และวันประชุมผู้ถือหุ้นใหม่

4. การเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จะคลี่คลาย

ตอบ (1) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเรื่องมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

จัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจนทำให้เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถจัดประชุมหรือจัดประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและเมื่อได้ดำเนินการจัดประชุมแล้ว ให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลยื่นต่อนายทะเบียนเป็นรายกรณีไป

(2) เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล บริษัทจดทะเบียนสามารถใช้ทางเลือกในการประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทได้ โดยใช้งบการเงินงวดล่าสุด เช่น งบการเงินงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

5. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ต่อผลการประเมินต่าง ๆ เช่น AGM checklist เป็นต้น

ตอบ การประเมินดังกล่าวยังคงจัดให้มีเช่นเดิมต่อไป อย่างไรก็ตาม คำแนะนำที่สำนักงานสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการข้างต้น รวมทั้งปัจจัยอื่นใดที่ทำให้บริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการตามหัวข้อประเมินได้อันเกิดจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประเมินคะแนนในเรื่องดังกล่าว

คำถาม-คำตอบฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางคำตอบเบื้องต้น หากบริษัทจดทะเบียนใดมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือหน่วยงานอื่น ขอให้ติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น โดยตรง